



1      **ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุม**

2      -

3

4      **ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน**

5      -

6

7      **ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

8                   **4.1 ขออนุมัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566**

9                   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ฝ่ายการศึกษา  
10                  แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาปลาย  
11                  ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 30 ราย ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

12                  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

13      **มติ**                 **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ**

14

15                   **4.2 รับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2566**

16                   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยฝ่าย  
17                  การศึกษาส่งผลการเรียนเพื่อรับรองผลการเรียน ประจำปีภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2566 จำนวน  
18                  12 รายวิชา ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

19                  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

20      **มติ**                 **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการเรียน**

21

22                   **4.3 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ | เป็นระดับคะแนน**

23                   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยฝ่าย  
24                  การศึกษาส่งผลการเรียนเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ | เป็นระดับคะแนน จำนวน 2 รายวิชา ดังรายละเอียด  
25                  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

26                  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

27      **มติ**                 **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง**

28

29                   **4.4 ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องเรียนสำหรับนักศึกษา (ตามอัตราที่มหาวิทยาลัย/คณะ**  
30      **กำหนด)**

31                   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยภาค  
32                  การศึกษาดั้น ปีการศึกษา 2567 ทางสถาบันภาษาได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาสังกัดคณะ  
33                  ศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายวิชา สถาบันภาษาขอความอนุเคราะห์คณะฯ จัดห้องเรียนสำหรับ  
34                  นักศึกษา กรณีทางคณะฯสามารถจัดสรรห้องเรียนได้บางส่วนหรือไม่สามารถจัดสรรห้องเรียนได้ และหาก



#### 4.7 ขอความเห็นชอบในการประเมินค่างาน

ผู้อำนวยการกองบริหารงาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย กองบริหารงานคณะ มีความประสงค์จะประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

#### 4.8 (ร่าง) แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์เพื่อเข้าจัดแสดง ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยหอศิลป์ ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แบบประเมินผลงานสร้างสรรค์เพื่อเข้าจัดแสดง ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะ ตารางการพิจารณาผลงานสร้างสรรค์ ให้เพิ่มช่องระดับผลการประเมิน

#### 4.9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ เสนอต่อที่ประชุมความว่า ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 5280/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

#### 4.10 ขอความเห็นชอบการรับบุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยวิธีการสรรหา และขอกำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประธาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและวัฒนธรรม มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการสร้างนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอาร์ต การออกแบบเสมือนจริงทางศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจากในปัจจุบันบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลอาร์ต และแอนิเมชัน มีจำนวนน้อย และส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีรายได้สูง จึงเป็นสาเหตุให้คณะฯ ประสบปัญหาการได้บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรศิลปกรรม

1 ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอความเห็นชอบในการดำเนินการสรรหา  
 2 บุคคลเข้าปฏิบัติงาน และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 4699 ดังรายละเอียด  
 3 ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

4 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

5 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอความเห็นชอบการรับบุคคลเข้า  
 6 ปฏิบัติงานโดยวิธีการสรรหา และขอกำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  
 7 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม

8

9 **4.11 ศูนย์ TCDC ขอใช้พื้นที่คณะศิลปกรรมศาสตร์**

10 ประธาน เสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วย ศูนย์ TCDC ขอใช้พื้นที่คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 11 ดังนี้ FA Theater เพื่อจัดกิจกรรมฉายหนัง Talk หมอลำไอดอล Audition และ Performance ลาน  
 12 กิจกรรมหน้าห้อง FAG1 และหอศิลป์คณะฯ เพื่อจัดแสดงผลงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบ  
 13 วาระการประชุม

14 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

15 **มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติดังนี้

- 16 1. FA Theater ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2567 ลดราคาเหลือจำนวนเงิน
- 17 210,000 บาท
- 18 2. ลานกิจกรรมหน้าหอศิลป์และหอศิลป์ เหนมาทั้งหมด วันละ 5,000 บาท x 15 วัน =
- 19 75,000 บาท
- 20 3. หมวดยางจ้าง วงเงิน 300,000 บาท ผู้รับผิดชอบ อ.ชาม จาตุรงค์กุล

21

22 **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ**

23 -

24

25 **เลิกประชุมเวลา 15.00 น.**

26

27

28

29

(นางสาวปรีชาต การปลื้มจิตต์)

30

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงาน

31

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ

32

33

นางอรจิรา หัตถพนม

34

ผู้บันทึกรายงานการประชุม